

# ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 11 บ่มเพาะสื่อมวลชน รุ่นใหม่เห็นความรวดเร็วและถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ



กรุงเทพมหานคร : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กัณทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย กรรวิ ัญญะตุลย์ เลขาธิการ สมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 11 ประจำปี 2556 ให้นิสิตนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ จำนวน 62 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากนักข่าวมืออาชีพ ทั้งเทคนิคการจับประเด็นข่าว เข้าถึงแหล่งข้อมูล และรายงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง

โดยเริ่มจากการเรียนรู้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มทรู เพื่อรู้จักระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสื่อสารมวลชนยุคใหม่ จากนั้นจึงไปสัมผัสประสบการณ์จริงในการเยี่ยมชมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ,วิทยุครอบครัวข่าว เอฟเอ็ม106 MHz และสถานีวิทยุโทรทัศน์เนชั่นแซนแนล ก่อนเดินทางเข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานข่าวที่มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎี อาทิ เทคนิคการคิดประเด็นข่าว การผลิตสารคดีเชิงข่าว การสื่อความหมายในข่าวทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ พร้อมออกปฏิบัติงานลงพื้นที่จริงในรูปแบบกลุ่มเพื่อผลิตสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสถานการณ์ข่าวต่างๆ รวมถึงรับฟังการวิพากษ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพโดยตรง ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2556 โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดมุมมองจากนักสื่อสารมวลชนรุ่นพี่ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงแบบมืออาชีพตลอดระยะเวลาการอบรม

## ข้อมูลโครงการ “สายฟ้าน้อย”

“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็นข่าว การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดี เชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทูรคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)